

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเจ้าภาพทำสัญญาผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคม



เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และยุทธศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ ห้องโถง อาคาร 75 ปี แม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีผู้มาทำสัญญาเข้าร่วมโครงการมีทั้งบัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไป จำนวน 20 คน





รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร พุดคุย ให้คำปรึกษา กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการสื่อสารดิจิทัล

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ พองเพชร รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสารฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาได้พบปะ พุดคุย และให้คำปรึกษากับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการสื่อสารดิจิทัล ในกิจกรรม "คณบดีพบน้องๆ นักศึกษา" โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและพี่ๆ ได้พบปะ พุดคุย ให้คำปรึกษา ปัญหาเรื่องการเรียน ความเป็นอยู่ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องโถง ชั้นล่าง อาคาร 75 ปี แม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร





คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดโครงการทำบุญคณะสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.09 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และอาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ รองคณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโครงการทำบุญคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานสนามหญ้า หน้าอาคาร 75 ปีแม่โจ้ และร่วมกันถวาย สังฆทานและปัจจัยแด่พระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและ ร่วมกันทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย



อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร



เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พบปะบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม IC 311 ชั้น 3 อาคาร 75 ปีแม่โจ้



นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่สำรวจชุมชน และผลิตสื่อตาม โครงการพัฒนานักศึกษาและบริการ วิชาการ เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน พื้นที่ บ้านแม่ปาน - สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาสาขาการ สื่อสารดิจิทัล ลงพื้นที่ บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อสำรวจชุมชน และผลิตสื่อ ร่วมกับชาวบ้าน ตามโครงการพัฒนานักศึกษา และบริการวิชาการ เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน พื้นที่บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

